



➤ “Trung tâm Sáng tạo Khoa học - kỹ thuật (TSK) chân thành cảm ơn:

- Các đối tác, các cựu học viên, học viên PPLST, Ban liên lạc... đã chúc mừng các thầy và TSK nhân dịp “Ngày nhà giáo Việt Nam” (20/11/2009).

- Ban liên lạc, Ban tổ chức, các nhà tài trợ, các cựu học viên, học viên PPLST... đã tổ chức, thực hiện, tham dự “Ngày họp mặt truyền thống” năm nay (22/11/2009) với sự nhiệt tình cao và có nhiều sáng kiến”.

➤ Ngày 17/10/2009, TSK đã khai giảng khóa học 358 cho các cán bộ quản lý của tập đoàn MASAN. Đây là lớp thứ hai dạy cho tập đoàn này trong năm nay.

➤ Từ ngày 09/11 đến 21/11/2009 TSK đã thực hiện khóa học 360 “Phương pháp luận Sáng tạo” cho các trưởng bộ phận thuộc công ty Tư vấn y dược Quốc tế (IMC) tại Hà Nội.

➤ Khóa 362 sơ cấp PPLST học các tối thứ hai, thứ sáu sẽ khai giảng lúc 5g30 chiều ngày 15/01/2010.

## Họp Mặt Truyền Thống Lần Thứ 12

### Chủ Đề:

## “Khắc Phục Tính Ỉ, Làm Chủ Bản Thân”

Minh Sơn

Theo quy ước, ngày chủ nhật đầu tiên sau ngày 20/11 hàng năm sẽ là ngày “hẹn hò” của các cựu học viên “Phương pháp luận sáng tạo” (PPLST). Không ngoài thông lệ đó, ngày 22/11 năm nay, hội trường CMARD 2 lại trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của rất đông cựu học viên PPLST. Mọi người tay bắt mặt mừng, thăm hỏi nhau sau một năm xa cách.

Buổi họp mặt truyền thống lần thứ 12 đã được Ban tổ chức cải tiến khác hẳn so với các lần trước. Phần ẩm thực và phần giao lưu được kết hợp lại thành “2 trong 1”. Nhờ vậy, các cựu học viên cảm thấy thật thoải mái khi “*được ăn, được uống, được học, được hỏi*”.

Ngay từ cửa ra vào, mỗi cựu học viên được “định danh” bằng một logo ARIZ với tên của mình trên logo. Ngoài ra, ban tổ chức cũng “*thực hiện sơ bộ*” cho trò chơi ở cuối chương trình: mỗi người nhận được một nửa trái tim để tìm kiếm “mảnh ghép” còn



Chủ đề buổi họp mặt

lại của mình.

Để tạo không khí thoải mái cho các cựu học viên và cũng để “khắc phục tính ì” của những người tham gia, người dẫn chương trình đã “gây ứng suất sơ bộ” với trò chơi “Hi! Sáng tạo”. Từng cặp vỗ tay nhau, tự giới thiệu và chào nhau với câu chào rất ư là “sáng tạo”: “Hi! Sáng tạo”. Những tiếng vỗ tay giòn giã, những tiếng cười sảng khoái và không khí bắt đầu náo nhiệt hơn.

Cảm giác ngỡ ngàng, xa cách đã dần tan biến trong hội trường, tiếng cười nói rôm rả dần lan ra khắp phòng. Trò chơi tiếp theo là trò chơi “Thượng Đế cần ?” đã đưa không khí vui nhộn lên đỉnh điểm, đồng thời tạo điều kiện cho các cựu học viên thể hiện “tính nhạy bén tư duy” của mình. Thượng Đế ngày càng khó tính, nhu cầu của Ngài cũng tăng dần độ khó. Khởi đầu là nhu cầu về những đồ vật sẵn có như sợi tóc, cây bút, một đôi giày (gồm cả vớ) và cuối cùng là cao trào của trò chơi: “Trong 5 giây, Thượng Đế cần có được giải pháp trị mụn cho ‘bà xã’ của mình”. Các giải pháp đã được đưa ra rất nhanh và rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau: Từ những giải pháp phổ biến để làm đẹp như ăn uống đầy đủ cùng với massage mặt, dùng một quả trứng gà nóng... đến việc dùng bàn ủi để san phẳng (tách khỏi) hoặc mang mặt nạ (kết hợp) hay là dùng phép thuật của chính Thượng Đế (tự phục vụ).



Trò chơi “Thượng Đế cần ?”

Sau phần khởi động làm nóng, buổi họp mặt của cựu học viên PPLST chính thức được bắt đầu với bài hát “Sáng tạo ca” quen thuộc. Tiếp theo là phần giao lưu với hai bạn Huyền và bạn Hiền, cựu học viên PPLST. Hai bạn đã chia sẻ với mọi người những cảm xúc của ngày đầu đi học PPLST, những niềm vui khi ứng dụng thành công kiến thức môn học để giải quyết bài toán của riêng mình.



Bạn Huyền (hình trái) và bạn Hiền (hình phải) chia sẻ với cựu học viên các cảm xúc của mình khi học PPLST

Bầu không khí của buổi họp mặt lại trở nên sôi động khi đến phần giao lưu với thầy Phan Dũng thông qua các tình huống thực tế.

Để minh họa cho chủ đề “Khắc phục tính ì”, thầy Dũng kể hai câu chuyện về cùng một hành động “rơi đèn cho một phụ nữ đi trong đêm tối” nhưng lại nhận được hai phản ứng trái ngược nhau của người trong cuộc. Chủ đề “làm chủ bản thân” được minh họa bằng một câu chuyện quen thuộc với các cựu học viên. Câu tục ngữ “Rau muống tháng 9 nàng dâu nhin cho mẹ chồng ăn” lại được đem ra phân tích và nhắc nhở mọi người hãy chú ý đến việc “làm chủ bản thân”. Bài hát “Tình đồng chí” mang lại thật nhiều cảm xúc cho các

cựu học viên đã kết lại phần giao lưu của thầy Phan Dũng.

Anh Lâm Bảo Toàn, giám đốc công ty xây dựng Đại Quý, đã mở đầu cho phần giao lưu “*Ứng dụng thành công PPLST trong cuộc sống*” với những sáng chế rất độc đáo của mình: Thiết bị đưa vật liệu (cát, xi măng...) lên tầng cao và thiết bị tô trần nhà. Việc sáng chế ra thiết bị tô trần nhà đã làm tăng năng suất làm việc cho công nhân một cách thật thuyết phục: Nếu trước đây, một công nhân lành nghề có thể tô được 16m<sup>2</sup> trần nhà trong một ngày thì với thiết bị mới của anh Lâm Bảo Toàn, một công nhân bình thường có thể tô được khoảng 30m<sup>2</sup> trần nhà trong một giờ!



Thầy Phan Dũng giao lưu với cựu học viên

Cả khán phòng lại trở nên sôi động với trò chơi “Cô bảo mẫu giỏi”. Cô bảo mẫu phải cho các “em nhỏ” của mình bú sữa trong bình nhưng lại không được dùng tay giữ bình sữa. Để có thể hoàn tất bài thi nhanh nhất cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa cô bảo mẫu và học trò của mình. Những tiếng cười sảng khoái, những tràng vỗ tay cổ vũ cho các cặp “Cô-Trò” đã khép lại buổi họp mặt truyền thống lần thứ 12. Mọi người lưu luyến chia tay, hẹn gặp lại ở buổi họp mặt truyền thống lần sau: ngày 21/11/2010.

